

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26/2007/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận Bình Tân năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan; thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận năm 2006; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2006:

1. Về kinh tế:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 31,48% (so với kế hoạch là 30%), trong đó:

Về thương mại - dịch vụ đạt tổng doanh thu là 3.556,40 tỷ đồng, tăng 39,26% so với năm 2005, vượt 3,15% so với kế hoạch năm.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt tổng giá trị sản xuất là 2.248,80 tỷ đồng, tăng 30,54% so với năm 2005, vượt 1,99% so với kế hoạch năm.

Nông nghiệp đạt 37,477 tỷ đồng, giảm 20,14% so với năm 2005, đạt 78,29% so với kế hoạch năm. Đã tập trung đúng mức cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá.

2. Về thu - chi ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước đạt 387,241 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán cả năm. Thu ngân sách địa phương 228,856 tỷ đồng (đạt 166,1%).

Chi ngân sách tiết kiệm, hợp lý đảm bảo các nhu cầu bức thiết. Tổng chi ngân sách địa phương 151,597 tỷ đồng, đạt 110% so với dự toán năm, trong đó chi cho đầu tư phát triển là 36,313 tỷ đồng (chiếm 24% tổng chi ngân sách).

3. Về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị:

Chú ý đúng mức và đạt kết quả đáng kể về đầu tư xây dựng các công trình và chỉnh trang đô thị, quản lý đô thị. Tập trung hoàn thành 200/200 tuyến hẻm với tổng vốn là 18,764 tỷ đồng (có 6,252 tỷ đồng do nhân dân đóng góp).

4. Về văn hóa - xã hội:

Ngành giáo dục có tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng dạy và học được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục đã có bước tiến bộ.

Hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,3%, tăng dân số cơ học là 4,5%; chất lượng đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên. Duy trì thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo còn 3,9% so với chỉ tiêu đề ra là 4,5%. Giải quyết việc làm mới cho 3.188 lao động (đạt 159%). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát huy tốt.

5. Đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

Công tác quân sự ở địa phương được xây dựng đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ thanh tra - tư pháp - cải cách hành chính.

Nhìn chung, các cấp - các ngành, các tổ chức - nhân dân đã có sự nỗ lực thực hiện; góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có chuyển biến khá, an

ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006 đều đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế nhất định. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận các mặt khó khăn và tồn tại của Ủy ban nhân dân quận và các ngành đã nêu trong báo cáo; cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm khắc phục các mặt tồn tại, khó khăn; tạo điều kiện nhằm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2007.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2007:

1. Mục tiêu:

Phấn đấu, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài Quận; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế; tạo điều kiện cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”; phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường để đáp ứng yêu cầu phát triển quận.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa; thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Thực hiện đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước, nâng cao ý thức và trách nhiệm phục vụ nhân dân.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Về kinh tế:

Tốc độ tăng thương mại, dịch vụ là 35% trở lên, công nghiệp là 28% trở lên, nông nghiệp là 2%.

Thu ngân sách Nhà nước là 427,9 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là 118,3 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương là 118,3 tỷ đồng.

2.2. Về quản lý đô thị:

Phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn quận.

Chỉnh trang 314 tuyến hẻm trên địa bàn quận.

Tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định.

Có biện pháp hữu hiệu xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý xây dựng, quản lý đô thị.

2.3. Về văn hóa xã hội:

Trước tiên, tập trung chăm lo Tết Nguyên Đán Đình Hội.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,20%.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới dưới 3% so với tổng số hộ gia đình; thực hiện trợ vốn 30 tỷ đồng cho hộ nghèo để giải quyết việc làm.

Hỗ trợ vốn để giải quyết việc làm tại chỗ cho 3.000 lao động; giải quyết việc làm mới cho 1.600 lao động.

Phần đầu có 8/10 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa.

Huy động 20% trẻ em vào nhà trẻ, 80% trẻ vào mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 97%, cấp trung học cơ sở trên 84%; tỷ lệ học sinh bỏ học cấp tiểu học dưới 0,2%, trung học cơ sở dưới 2%. Phần đầu hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học tại 9/10 phường.

2.4. Về an ninh - quốc phòng:

Phần đầu giảm phạm pháp hình sự ít nhất 3%.

Tỷ lệ khám phá án đạt 60%, kéo giảm tai nạn giao thông từ 5%.

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100%.

2.5. Tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XII trên địa bàn quận.

3. Các giải pháp chủ yếu:

Nhất trí với các giải pháp mà Ủy ban nhân dân quận đã thông qua (theo Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận) về:

3.1. Thúc đẩy phát triển kinh tế.

3.2. Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đô thị, nhà đất và môi trường.

3.3. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- 3.4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.
- 3.5. Đảm bảo quốc phòng - an ninh trật tự an toàn xã hội.
- 3.6. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu.
- 3.7. Chương trình phòng, chống tham nhũng; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

III. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo chức năng tăng cường đúng mức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam quận và tổ chức thành viên vận động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri.

Hội đồng nhân dân quận biểu dương sự nỗ lực đóng góp của đội ngũ cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2006. Phát huy thành quả vừa qua; Hội đồng nhân dân quận kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2007 của quận nhà.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 7, ngày 06 tháng 02 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hoàng